



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชี้แก้ปัญหาระบบแอดมิชชันต้องยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ

จากการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางหรือแอดมิชชัน จัดโดยคณะกรรมการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ดร.จิรณี ดันดิรัตน์วงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า ทุกคนห่วงระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย แต่ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะใช้ระบบไหนก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ระบบแอดมิชชันไม่ได้เกิดจากความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดมาจากการศึกษาวิจัย และเป็นระบบที่ทั่วโลกก็ใช้อยู่ ส่วนที่ว่าแอดมิชชันเป็นต้นเหตุทำให้คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำ ตนคิดว่าเราควรดูการศึกษาทั้งระบบ เพราะเท่าที่ดูเรามีปัญหามาตั้งแต่อนุบาลแล้ว

รศ.ดร.พฤทธิ ศิริบรรณพิทักษ์ นักวิชาการประจำกมธ.การศึกษา กล่าวว่า แอดมิชชันปี 2553 จะมีปัญหารุนแรงกว่าเดิม เพราะเด็กต้องกวดวิชามากขึ้น และเห็นแก่ตัวเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ ดังนั้นกมธ.การศึกษา ควรหารือปัญหานี้กับกระทรวงศึกษาธิการและยกเรื่องแอดมิชชันเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน

ดร.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกมธ. การศึกษาฯ กล่าวว่า ระบบการเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ต้องเป็นระบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้ประโยชน์ได้ ไม่สร้างภาระหรือพันธนาการให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องเสียเงินกวดวิชา ดังนั้นหากพบว่าแอดมิชชันทำให้คุณภาพการศึกษาต่ำลงก็ต้องเปลี่ยน ซึ่งจะสังเกตว่าหลายฝ่ายขานรับเรื่องแอดมิชชันน้อยมาก แสดงว่าระบบใหม่แยกว่าเดิม การสอบเข้าซ้อน ผลการเรียนไม่ได้ชี้คุณภาพของเด็ก ขณะที่มีการเพิ่มเงินวิทยฐานะให้แก่ครู แต่คุณภาพของเด็กกลับแย่ลง ซึ่งเป็นความอับศทางการศึกษา

ดร.อภิชาติ การิกกาญจน์ ประธาน กมธ.การศึกษาฯ กล่าวว่า จากการรับฟังความคิดเห็นยังมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ดังนั้น กมธ. การศึกษาฯจะเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเกี่ยวกับแอดมิชชัน โดยเฉพาะ ซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย.